



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

เรื่อง ยกย่องบุคคลสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่

ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้ดำเนินการยกย่องบุคคลพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

เมื่อครั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดฯ ได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกยกย่องบุคคลสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือก นายวิเชียร วัฒนวิเชียร เกษตรอำเภอสริมหาโพธิ หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสริมหาโพธิ เป็นบุคคลและหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

ที่ ปจ ๗๖๕๐๑/๘๑๕

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกยกย่องบุคคลสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้  
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ได้ดำเนินการยก  
ย่องบุคคลพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

เมื่อครั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม งานส่งเสริม  
การเกษตร สำนักงานปลัดฯ ได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกยกย่องบุคคลสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่  
มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะใน  
การเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่  
จันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือก นายวิเชียร วัฒนวิเชียร เกษตรอำเภอสริมหา  
โพธิ หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสริมหาโพธิ เป็นบุคคลและหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อม  
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้  
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดฯ จึงขอรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกยกย่องบุคคล  
สนับสนุนหน่วยงานต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานให้แก่  
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔ มาเพื่อลงนามในประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้กับ นาย  
วิเชียร วัฒนวิเชียร เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอสริมหาโพธิ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอรุมา คำชู)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

นักวิชาการเกษตร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

-เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศนียบัตร และมอบหมายงานส่งเสริมการเกษตร  
สำนักงานปลัดฯ ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป



(นางสาววรนิษฐ์ ดิจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดฯ

-เห็นควรอนุมัติ และลงนามในประกาศนียบัตร และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป  
-เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาววรนิษฐ์ ดิจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังยาม

ความเห็นและคำสั่งผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นชอบ/ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ



(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหังยาม



องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทายม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ ในการสนับสนุน

## นายวิโรจน์ วัฒนวิเชียร

ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมนำมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสพการณ์  
การปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทายม